

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น/ พนง.ส่วนตำบล/พนง.จ้าง อบต.แกใหญ่

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายมนตรี บุญสุยา ตำแหน่ง นายก อบต.แกใหญ่ ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดำเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธาน - จากที่มีการประชุมประจำเดือนที่อำเภอเมืองสุรินทร์ทุกๆ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2557 ผมไม่ได้ไป ประชุมเดือน ได้มอบหมายให้ น.ส. กนกพลอย ระหว่างบ้าน
(ตำแหน่งเลขานุการ) ไปแทน ทางอำเภอได้กล่าวขอบคุณเกี่ยวกับการ เตรียมการรับ
เสด็จฯ ทุกพระองค์ ที่ทาง อบต.แกใหญ่ให้ความร่วมมือไป และเรื่องงานช่างทาง
อำเภอขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์คือเรื่องงานช่างปลอดเหล้าที่อำเภอณรงค์
มา จะมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานในการเปิดงานช่างในปี นี้ และทาง
ท้องถิ่นอำเภอเมืองได้ขอความร่วมมือขอบุคลากรของ อบต.แกใหญ่ ไปช่วยขาย
ฉลากธาราอากาศ 2 ท่าน คือ น.ส. ทิภาภรณ์ จันทินมาธ และ น.ส. ดวงพร พ่อคำ
ทางเราก็ให้ความร่วมมืออนุญาตเรียบร้อยแล้ว อีกเรื่องคือทางผู้ว่าราชการจังหวัด
สุรินทร์ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือให้สวมเสื้อช้าง ถ้าใครมีเสื้อก็ขอความร่วมมือให้
ช่วยกันใส่จะได้ประชาสัมพันธ์งานช่างของจังหวัดสุรินทร์ไปในตัว และทางเราได้ให้
เงินสมทบทุนงานกาชาด/งานช่างไปแล้วเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท และทาง
นักพัฒนาชุมชน (น.ส. รดา มะลิซ้อน) ทางอำเภอแจ้งให้รายงานการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรือรายงานไปแล้ว

น.ส.รดา มะลิซ้อน - รายงานไปแล้วคะ หนังสือออกวันนี้

(นักพัฒนาชุมชน)

ประธาน - และเรื่องที่สร้างบ้านและห้องน้ำให้ผู้ด้อยโอกาสที่หมู่บ้านแกใหญ่ได้ทำหรือป่าว

น.ส.รดา มะลิซ้อน - ทำแล้วคะ

ประธาน - เสร็จหรือยัง

- น.ส.รดา มะลิซ้อน - เสร็จแล้วคะ แต่ยังไม่ได้รับรายงานคะ
- ประธาน - ถ้าเสร็จแล้วรบกวนแจ้งด้วย ผมจะได้เข้าไปดู และเรื่องที่ทำให้อำเภอให้ทำป้ายป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชัน จัดการหรือยัง

น.ส. กนกพลอย ระหว่างบ้าน - ทำเรียบร้อยแล้วคะ

(เลขาฯ นายก อบต.)

ประธาน - ต้องทำเป็นไวส์นิวหรือเปล่า

น.ส. กนกพลอย ระหว่างบ้าน - คะ

(เลขาฯ นายก อบต.)

ประธาน - ส่วนนี้เราได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว และทาง อบต. แก่ใหญ่ของเราจะมีการ จัดและปรับผังการนั่งทำงานใหม่ในวันเสาร์นี้ (8 พฤศจิกายน 2557) ขอความ ร่วมมือจ้างพนักงานจ้างมาช่วยกันจัด เราจะปรับผังใหม่จะได้ให้บริการชาวบ้านได้ ไกล่ชิดกว่าเดิม ใครที่มีของวันศุกร์ให้เก็บของใส่ลังเพื่อเตรียมพร้อมและสะดวกใน การย้าย จะย้ายใหม่หมดปรับใหม่ทั้งหมด จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ เดี่ยวผมจะ ทำตารางวางผังให้ว่าใครจะนั่งตรงไหน เพื่อให้ประชาชนมาติดต่อกันได้สะดวก กว่าเดิม

1.1 ทำหนังสือขอตัวพนักงานไปช่วยราชการที่ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์

มีหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ 1.น.ส.ปัทมพร เนตรวิจิตร ตำแหน่งบุคลากร 2. นางยุพา ดวงตา ตำแหน่ง จพง.พัสดุ ให้ไปช่วยราชการที่ท้องถิ่นอำเภอ และก็จะไม่มีคนปฏิบัติงาน จึงขอมอบหมายให้ ดังนี้

-นางสุมาลัย แถบทอง ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งบุคลากร ทำงานเพิ่มเติมจาก ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ

-นายอุทัย หอมนวนล ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งพัสดุ ทำงานเพิ่มจาก จพง. การเงินและการบัญชี

-นายสุปนาท ชมชื่นดี จะให้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง จนท.บันทึกข้อมูลและ ให้ นายชัชมนะวง วรณศิริ รักษาการ ผอ.กองช่าง เป็นการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการ ก่อน แล้วจะมีหนังสือตามไปอีกที

1.2 เรื่องร้องเรียนของ หจก.ลำน้ำชี เซอร์วิส จำกัด

วันนี้มีการตรวจรับถนน มีหนังสือร้องเรียนไปยังนายอำเภอเมืองสุรินทร์ เรื่องถนน หินคลุก ผู้ประกอบการได้แจ้งให้ทางเราไปตรวจรับ รอบแรกทางเราตรวจแล้วแจ้ง

ให้ผู้ประกอบการไปซ่อมทางเคাঁก็ได้ทำการไปซ่อมแซมแล้วและซ่อมรอบสองฝนก็ตกอีก แล้วทางกรรมการตรวจรับงานจ้างของเราก็ไม่ทำการตรวจรับให้เคাঁ ทางผู้ประกอบการจึงมีหนังสือร้องเรียนไปยังนายอำเภอเมืองสุรินทร์ นายอำเภอจึงมีหนังสือมาให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร มิเช่นนั้นจะมีหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์อีก มีสองโครงการที่ไม่ดำเนินการโดยคำสั่งแต่ดำเนินการด้วยวาจา และมีอีกสองโครงการที่ทางกองคลังไม่ดำเนินการให้ผู้ประกอบการ คือ ถนน 2 เส้น 1.ถนนเส้นจากปากทาง สนง.ตรวจเงินบัญชีสหกรณ์ 2.ถนนเส้นจากบ้านดีทะเลมาตรงบ้านคุณตาเกือน เส้นนี้เคাঁได้แบบไปและทำตามแบบทุกอย่างแต่พอทำเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ของเราไม่ทำสัญญาให้เคাঁ เรื่องนี้ทางผู้ประกอบการก็เตรียมจะร้องเรียนเช่นกัน

ประธาน

- ถ้าถามว่าไม่มีแบบแล้วเคাঁจะทำได้อย่างไรถ้าไม่มีแบบไปให้เคাঁ และพอทำเสร็จเบิกจ่ายไม่ได้ เส้นหนึ่ง 9 หมื่นกว่าบาท อีกเส้นหนึ่ง 40,000.- บาท รวมกันเป็น 130,000.- บาท ต้องรับผิดชอบกันด้วยนะเรื่องนี้ ผมไม่รู้ละ ตอนนั้นเคাঁทำหนังสือร้องเรียนมาเยอะมาก ทำงานเสร็จแล้วแต่ไม่มีสัญญา เคাঁก็บอกว่าเอาเงินมาวางแต่ไม่ได้ทำสัญญา แต่เราต้องเชื่อใจว่าในสิ่งนี้เราส่งด้วยวาจาไปแต่คนดำเนินการไม่ได้ดำเนินการให้เคাঁ 2 เส้นนะครับ 90,000.-บาท กับ 40,000.- บาท และตรงนี้บอกกันเงินไว้ตั้งแต่แรกแต่ทำไมไม่เบิกจ่ายให้เคাঁ ส่วนนี้ก็จะมีการตั้งกรรมการสอบและทำหนังสือชี้แจงเข้ามา วงเงิน 130,000.-บาท ถนนจำนวน 2 เส้น ทุกคนต้องรับรู้ด้วยกันว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ให้แบบเคাঁไปได้อย่างไร ถ้าไม่ให้เคাঁทำก็ไม่ต้องให้แบบเคাঁไป ดันให้แบบเคাঁไปบอกให้ทำสัญญาให้เคাঁก็บอกตัวเองยุ่งสุดท้ายพอเคাঁทำเสร็จแล้วไม่สามารถเบิกจ่ายได้ แจ้งทุกคนให้รับทราบ เมื่อผู้ประกอบการไปพูดข้างนอกอยากให้ทุกคนช่วยกันชี้แจงว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราได้ได้พยายามดำเนินการแล้วแต่อาจจะมีบางขั้นตอนผิดพลาดอย่างไรผมไม่ทราบ แต่มีการตั้งกรรมการสอบแน่นอน ในส่วนของหลายๆเส้นที่ผ่านการดำเนินการไปแล้วมีการตรวจรับไปแล้ว แต่ถนนหลายเส้นที่ผมไปดูเมื่อกี้ที่ดำเนินการช้า มีการไปร้องเรียนกับนายอำเภอเมืองสุรินทร์และให้ทำหนังสือชี้แจงผู้ประกอบการได้ดำเนินการไปทุกเส้นไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นหมู่ที่ 1 หินคลุก ถนนเส้นหมู่ 5 บ้านตระแบก หินคลุกนะครับ

- 1.ถนนหินคลุกบ้านแกใหญ่วงเงิน 29,000.-บาท
- 2.ถนนหินคลุกบ้านตระแบกววงเงิน 19,000.-บาท
- 3.ถนนหินคลุกบ้านจบกงามวงเงิน 7,000.-บาท

4.ถนนหินคลุกบ้านตะคร้อใหม่วงเงิน 14,000.-บาท

ทุกเส้นซ่อมไปแล้ว 1 รอบ

รวมทั้งหมดเป็นวงเงิน 69,000.-บาท เส้นพวกนี้ที่เกิดขึ้นยังไม่ดำเนินการให้เค้า คือรวมกันหลายเส้นเหมือนกัน ที่ยังไม่จ่ายเค้ารวมกันวงเงิน 3 แสนกว่าบาทที่ยังคาราคาซึ่งอยู่ของโครงการหินคลุกที่ทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน อยากให้ทุกคนช่วยกันดู กรรมการตรวจการจ้างก็ต้องเน้นเข้าไปดูเพราะว่าเค้าทำงานเสร็จมานานแล้ว ซึ่งนับจากวันส่งมอบงานผ่านมาแล้วเป็นเวลา 18 วัน ที่เราไม่ตรวจรับงานให้ มีอะไรบอกชาวบ้านด้วย ซึ่งถ้าผู้ประกอบการไปพูดว่าเราไม่จ่าย แต่ต้องแจ้งด้วยการตรวจรับของเรา มีความบกพร่องแจ้งด้วยว่าจางว่าให้ไปตรวจรับ ครั้งแรกเราก็ไปตรวจรับแต่ไม่ผ่านแจ้งให้ผู้ประกอบการซ่อมก็ได้ดำเนินการแล้ว รอบสองไปตรวจอีกไม่ผ่านอีก ผ่านฝนตกมาแล้วสองสามรอบหินคลุกเวลาผ่านฝนรถขับผ่านเหยียบก็จมอยู่แล้ว หน้าเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวผ่านถนนก็ยิ่งพังกว่าเดิม ซึ่งการตรวจรับควรดำเนินการตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบการแจ้งแล้ว มันเลยระยะเวลาที่มีรถสัญจรผ่านตลอด ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยและจะต้องทำบันทึกชี้แจงเข้ามาว่าเพราะอะไร อยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานกัน ในส่วนของข้อบัญญัติ ปลัด อบต.แกใหญ่ ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว

นายประกาศิต จันทน์หอม – กำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่ครับ

(ปลัด อบต.)

ประธาน

- ถ้าอย่างนั้นรีบดำเนินการมาผมจะรีบแจ้งกองช่างให้ดำเนินการวงเงิน 2,600,000.-บาท เดี่ยวจะแจ้งให้กับหมู่บ้านไหน หรือแจ้งนายชินณะวง วรรณศิริ ตำแหน่งนายช่างโยธา และนายณัฐพงศ์ วงษ์ฉลาด ตำแหน่งนายช่างโยธา หมู่บ้าน ละ 200,000.-บาท ให้ดำเนินการเค้าอยากได้อะไรในโครงสร้างพื้นฐานของตัวเอง ตอนนี้จะให้โอกาสหมู่บ้านเลือกเองด้วยในข้อบัญญัติ 200,000.-บาท อยากได้ไฟก็ทำไฟ อยากได้คลองระบายน้ำก็ทำคลองระบายน้ำในวงเงินเท่านี้ แต่ในส่วนอื่นเรา จะมีการดำเนินงานในยอดที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อจะช่วยให้ชาวบ้านได้ผลประโยชน์ บรรเทาความเดือดร้อนได้มากขึ้น แล้วผมจะเข้าไปดูอีกทีว่าโครงการนั้นบรรเทา ความเดือดร้อนจริงๆ เพราะบางโครงการให้สมาชิกเลือกอาจจะเลือกให้พี่น้องตัวเอง เพราะหลายคนพยายามดึงข้าวของตัวเองเยอะๆ เพราะฉะนั้นผมจึงต้องดูภาพรวม กว้างๆก่อนที่จะให้ในโครงการใหญ่ๆมากกว่านี้ ส่วนในข้อบัญญัติเองอันใหม่จะมี หอ้งน้ำเพิ่มเข้ามา มีโรงจอดรถ จะทำให้เสร็จ และจะอยากให้มีการปรับภูมิทัศน์ ภายใน อบต.แกใหญ่ ก็จะมีงบประมาณตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่ง รั้วของ อบต. แกใหญ่ ที่ยังสร้างไม่เสร็จก็จะทำให้เสร็จ กับวงเงินที่มี ซึ่งโครงการในครั้งนี้อยู่

ประชุมข้อบัญญัติก็อาจจะมีแผนเพิ่มเติมที่เพิ่มเข้ามาในที่ประชุมแต่ยังไม่ได้
ดำเนินการ ก็จะเอาเข้าที่ยวนี้หรือเปล่า จะเอาเข้าตอนไหนแผนเพิ่มเติม เพราะ
แผนเพิ่มเติมจะมีหลายๆตัวที่เราขยายผลเพิ่มขึ้นมา เช่นทำลาดยางทั้งตำบล โดยที่
ผ่านมาเราจะเจาะท่อระบายน้ำทั้งตำบล มีบางจุดที่มีปัญหาคือมีบางโครงการที่ไม่
อยู่ในแผนหรือรายชื่อของชาวบ้านที่อยู่หัวซอยท้ายซอยรายชื่อไม่ตรงกันก็เลยมี
ข้อผิดพลาดก็เลยทำแผนคลุมไว้อีกทีหนึ่ง แนวทางนี้ไม่อยากให้โครงการต่างๆมี
ปัญหา ส่วนเรื่องรถตู้สีในข้อบัญญัติที่ยวนี้ก็คงไม่ได้เอาเข้า เราก็จะให้เป็น
โครงการต่างๆเข้าไป

นางกฤติกา ศรีโกตะเพชร - เรื่องการประมาณการละคะ

ประธาน - 37 ล้านบาท

นางกฤติกา ศรีโกตะเพชร - สิ้นปีนี้ 38 ล้าน

ประธาน - 39 ล้านเลยแล้วกันเอาเกินไว้ก่อน ทำไม่ได้ก็ช่างมัน คอยดู 37 ล้าน หรือ 38 ล้าน
จริงๆแล้วการประมาณการให้ประมาณการปีที่ผ่านมาไม่ใช่ประมาณการในปี
แนวทางมันจะเพิ่มตามสถิติ อาจจะต้องเป็น 38 ล้านเพิ่มขึ้นมาใหม่ เดี่ยวต้องดูก่อน
ว่าโครงการที่เกิดขึ้นอาจจะต้องตัดออกไปบางส่วน เช่น งานลอกกระทง หรืออย่าง
อื่นเพราะทำไม่ทันอยู่แล้ว แต่จะมีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเข้ามาเหมือนเดิม อันที่
สมาชิกตัดออกไปผมก็พยายามจะเอาเข้ามาเหมือนเดิมไม่ว่าจะเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับ
บุคลากรในองค์กรเราเองก็พยายามจะให้มีโอกาสเหมือนเดิม ที่ยวนี้น่าจะไม่มีการตัด
วงเงินออกไปถ้าตัดอีกน่าจะไมไหว ส่วนในเรื่องการปรับภูมิทัศน์ในองค์กรเราเองให้
ช่วยกันดูว่าจะเป็นรูปแบบไหน

1.3 โครงการต่างๆ

โครงการที่เราได้มา คือโครงการลาดยางเส้นบ้านตาเตน-นาดี งบประมาณ

9,970,000.-บาท ก็ได้ประกาศขายแบบไปแล้วรอผู้ที่ประมูลชนะเข้ามาดำเนินการ

กับโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 1,800,000.-บาท ก็กำลังเตรียมจะขาย
แบบ

นางกฤติกา ศรีโกตะเพชร - ไม่คะเตรียมหาผู้ประกอบการ

ประธาน - เตรียมที่จะหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการใช้มัย แสดงว่าต้องรอเงินที่จะโอน
เข้ามาแต่โครงการลาดยางได้เงินมาแล้ว ได้ใบจัดสรรมาแล้ว ในส่วนโครงการศูนย์
เด็กผมไม่แน่ว่าในส่วนของโดมมีเพิ่มขึ้นมัยมัยที่ไม่ได้ทำ โครงการหลังคาทรงโค้ง มีมัย ที่
ยังไม่มีปีที่แล้ว

นางสุมาลัย แถบทอง - ในแผนใช้มัยคะ

(จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ)

ประธาน - ในแผนยังอยู่มัย

นางสุมาลัย แถบทอง - ไม่แน่ใจคะ

ประธาน ไม่แน่ใจว่าได้ใส่เพิ่มไปอีกมัย ไม่เป็นไร ตรงนี้ถ้าศูนย์เด็กเสร็จจอยากจะให้ศูนย์พัฒนา
นาเด็กเล็กบ้านนาเกาย้ายมาอยู่ด้วยกันให้หมด ยุบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกา
ออกไป ศูนย์นี้ก็จะสามารถรับได้ 51-80 คน ถ้ายุบเป็นหนึ่งศูนย์การบริหารจัดการ
จะได้ง่ายขึ้น ของเล่นจะได้วางได้ง่ายขึ้น ของเล่นเอามารวมกันให้หมดและครูก็จะมา
รวมกันหมดเลย จะได้พัฒนาพื้นที่ให้เด็กจะได้อยากเข้ามาเรียน เวลาผู้ปกครองมา
ส่งลูกจะได้ปล่อยได้มีของเล่นให้เด็กเล่น ของเล่นวางในโดมในร่ม สนามของเราเด็ก
ไม่สามารถเล่นได้ ในส่วนเรื่องอื่นๆ ในวันเสาร์จะมีการจัดผ้งที่ทำงานใหม่อยาก
รบกวนผู้ที่มีของให้เก็บให้เรียบร้อย หรือวันศุกร์ก็ได้ ช่างหน้าก็จะปิดตุแล้วก็เปิดแอร์
และก็อยากให้ทุกคนตั้งใจทำงาน แล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วดูสิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็น
อย่างไร ไม่ต้องห่วงเพราะที่ผ่านมา อบต.แกใหญ่เจอมรสุมมาเยอะตัวผมเองก็หนัก
ที่สุดแล้ว ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในขณะที่เรามีเวลาทำงาน ในส่วนของลูกจ้างเรา
เองก็ได้ต่อสัญญาเรียบร้อยแล้ว ปัญหาที่คือทางบุคลากรของเราทำเอกสารไม่พร้อม
ไม่ครบ จะให้ผมเซ็นต์ต่อสัญญาแต่เอกสารทำไม่เรียบร้อยก็เลยแจ้งให้ทำใหม่ก็เลย
เสียเวลา ทั้งหมดเป็นสิ่งที่บุคลากรทำช้า แต่ก็เรียบร้อยไปแล้ว ตอนแรกที่ผมเรียก
เค้ามาคุยใบประเมินมีแค่ 3 คน ของคนอื่นหายไปก็เลยให้ทำบันทึกชี้แจงเข้ามาใหม่
ส่วนตำแหน่ง ผู้ช่วย จนท.การเงิน เตี้ยไวให้ จนท.วิเคราะห์นโยบายวิชาการ
ตำแหน่งบุคลากร(นางสุมาลัย แถบทอง) เปิดสอบใหม่ และในส่วนอื่นๆเดี๋ยวจะเปิด
ตำแหน่งผู้ช่วยในต่างๆเพิ่มมาอีก 2-3 คน เป็นตำแหน่งพนักงานจ้างจะได้ช่วยงานได้
มากกว่าเดิมไม่ใช่ข้าราชการ ในส่วนของหัวหน้าส่วนการศึกษาให้ รักษาการตำแหน่ง
บุคลากร(นางสุมาลัย แถบทอง) ย้อนไปดูว่ามีตำแหน่งว่าง และให้ประสานไปทาง ก.
อบต.จังหวัดสุรินทร์ เลยว่าทาง อบต.แกใหญ่ มีตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา ยังว่าง
งานจะได้เดินไปได้สะดวกขึ้น พอมี ผอ.กองการศึกษาแล้วก็มีตำแหน่งรองปลัด
น่าจะไม่นาน ผอ.กองการศึกษาน่าจะเสร็จประมาณปลายปีนี้ คุณครูจะได้มา
ประสานงานทำงานได้ง่ายขึ้น ใครมีปัญหาอะไรมัย คุณครูมีมัยครับ ในส่วนของ
คุณครูจะมีอยู่ 4 ท่าน จะจะได้รับการประเมินเข้าเป็นข้าราชการ แต่จะได้แค่ 2 คน
ก็อยากให้แต่ละคนเตรียมตัวให้ดีตั้งใจตอบคำถามคณะกรรมการให้ดี ในการสอบ
ขอให้รักษาการ ผอ.กองการศึกษาประสานกับ รักษาการตำแหน่งบุคลากร (นางสุ
มาลัย แถบทอง) เพราะน.ส. ปัทมพร เนตรวิจิตร ตำแหน่งบุคลากร ไม่อยู่แล้ว ว่า
แนวทางเป็นอย่างไร

1.4 การยืมวัสดุครุภัณฑ์

เมื่อวานก็มีการอนุมัติให้ยืมคอมพิวเตอร์ในส่วนของ จพง.พัสดุและบุคลากร ไปใช้งานข้างนอก ในการยืมของพวกนี้ปกติถ้ายืมไปใช้นอกองค์กรต้องขออนุญาตผู้บริหาร แต่ถ้าเป็นการยืมใช้ในองค์กรเราเองไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายโต๊ะจากบนลงข้างล่าง ยืมคอมพิวเตอร์จากข้างบนลงข้างล่างคือให้อำนาจกับหัวหน้าส่วนในการอนุญาต ตรงนี้ก็ต้องระวัง แต่ตอนนี้ก็ได้ทำหนังสือแย้งให้เอาของมาคืนแล้ว เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นถือว่าทำผิดระเบียบจริงๆ ต้องยอมรับว่าผิด ของทุกอย่างต้องขออนุญาตจากผู้บริหาร ก็แจ้งให้ทุกคนทราบ เอาไปได้แต่ต้องมาคุยกันทุกอย่างอยากให้ยืมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเตนท์ เวที เครื่องเสียง ชาวบ้านที่ไม่มีเงินจัดงานก็สามารถมายืมเราได้เพื่อให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์สูงสุด บริการคนทั้งตำบลแก่ใหญ่ และในส่วนของงานธุรการก็ต้องขอยืมตัว น.ส.ดวงพร พอค้า ผช.ธุรการ ไปช่วยงานนิติกรเพราะเอกสารค่อนข้างเยอะแล้วในส่วนของกองช่างมีอะไรหรือเปล่า ที่จะรักษาการแทน ผอ.กองช่าง มีปัญหาอะไรหรือเปล่า

นายชินณะวง วรรณศิริ - ไม่มีครับ

(นายช่างโยธา)

ประธาน - ไม่มีเหลือ ถ้าอย่างนั้นให้เตรียมประมาณการทั้งหมดของแต่ละหมู่บ้าน ผมแจ้งในที่ประชุมเลยนะ ก็คือให้กองช่างทั้ง 2 คนไปดูหมู่บ้านที่รับผิดชอบ เดี่ยวผมจะแจ้งทางสมาชิก (ส.อบต.) ให้ประสานเข้ามาว่าในส่วนไหนจะดำเนินการเข้าไปดูอยากได้ไฟก็จะให้ไฟ ให้นายองอาจ ที่อุปมา ตำแหน่ง ผช.ช่างไฟฟ้า เข้าไปประมาณการ ให้ประมาณการคือต่อจากสายเมนเดิมของเรา ถ้าไกลไปถ้าไม่ได้ให้บอกว่าไม่ได้ ดูตามสายเมนหลักเราอย่างเดียว เพราะว่าจะได้ดำเนินการให้เค้าให้เสร็จ แล้วในส่วนของพนักงานจ้างมีอะไรหรือเปล่า

นายธีรยุทธ สาลีทอง - เรื่องของการรับเสด็จ อยากรบกวนหัวหน้าหรือพี่ๆทุกคนที่ทราบระเบียบการในการติดธงหรือผูกผ้าช่วยตรวจสอบก่อนลงมือปฏิบัติ เพราะว่าทุกครั้งที่ทำเสร็จจะมีคำตำหนิทุกครั้งว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้

ประธาน - การติดธงแต่ละรอบก็ให้ถ่ายรูปไว้ จะได้ติดให้ถูกแบบ คนที่ไปรับคำสั่งมาหรือหัวหน้าสำนักงานปลัด น.ส.รวีวรรณ ภัคติกกลาง ไปเช็คทุกอย่างให้จบเพราะว่าผิดทุกอย่าง จัดตั้งแต่ท่าตูมมาถึงสุรินทร์ไม่เหมือนกันสักที ก็ต้องช่วยกันดู เพราะเวลาแก้ไขมันเหนื่อย

1.5 เรื่องการใช้รถ

ประธาน - รถทะเบียน กข 9751 ให้ นายธีรยุทธ สาลีทอง เป็นผู้ขับ
รถทะเบียน บต 8266 ให้ นายสุธรรม เตียงทอง เป็นผู้ขับ

ส่วนรถทะเบียน กฉ 4098 จะกันไว้ไปตรวจงาน จอctrอเฉพาะงานฉุกเฉินจริงๆ
ไม่ให้ใช้แล้ว เวลาจะไปตรวจงานต้องรอผู้ประกอบการมารับ เพราะฉะนั้นห้ามใช้ถ้า
จะใช้ต้องขออนุญาตโดยตรง ไม่ต้องมีคนขับด้วย ถ้าจะใช้จะแจ้งคนขับอีกที ถ้าจะใช้
ต้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารก่อน ไม่ใช่ไปแล้วค่อยขอทีหลัง แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบไว้

ที่ประชุม

- ทราบ

ประธาน

- ส่วนอื่นมีอะไรอีกมั๊ย จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ(นางสุมาลัย แถบทอง)ช่วย
รายงานที่ไปประชุมแทนผมต่อที่ประชุมทราบคร่าวๆ

1.4การชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2558

นางสุมาลัย แถบทอง

- เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ได้รับมอบหมายให้ไปประชุมรับทราบนโยบายการ
(จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ)ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีเรื่องที่จะ
จะมาแจ้งคร่าวๆประมาณ 7 เรื่อง

เรื่องที่ 1 แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์กาพัฒนาประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สรุปประเด็น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จำนวน
8,500 บาท ซึ่ง อบต.แกใหญ่ ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 1,081,988 บาท เงินนี้เป็น
เงินปีงบประมาณ 2557 มีหลักเกณฑ์การใช้เงินดังนี้

1)ไม่ต้องจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

2)ห้ามนำไปใช้เป็นงบประมาณในการศึกษาครูในของบุคลากรทั้งในและ
นอกประเทศ

3)ให้ อปท.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดทำโครงการภายใต้หลักเกณฑ์
ตามประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ที่กำหนดใน 4
ประเภทโครงการ ดังนี้

(1)โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ

มั่นคงถาวร

(2)การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(3)การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นมี

ความเจริญเติบโต แล้วเสนออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด

4)หาก อปท. ไม่สามารถจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้
อปท.ดำเนินการต่อไปโดยมิให้ตกเป็นเงินสะสม

5)ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว
ให้ตกเป็นเงินสะสม แต่หาก อปท. ไตประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว ให้จัดทำ
โครงการเพื่อขยายผลการดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์เดิม หรือจัดทำโครงการ
ใหม่ ก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โดยต้องไปขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้ง และเมื่อได้ดำเนินการตาม
โครงการเสร็จสิ้นแล้วหากยังคงมีเงินเหลือจ่ายอีกก็ให้ตกเป็นเงินสะสม

6)เงินนี้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ไม่ใช่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เรื่องที่2 การอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรทั้งปี 57 และปี58

กรณีปี 57 ให้ดำเนินการได้เลย ส่วนปี 58 ให้หาผู้รับจ้างไว้ก่อน โดยขมวด
ในประกาศว่า จะสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ของปี 58 รัฐบาลมี
เจตนารมณ์จะให้ใช้เงินไตรมาสแรก ให้รอแจ้งใบจัดสรรไปอีกครั้งแล้วค่อยเซ็นสัญญา
ถ้าหากข้อมูลการจัดสรรไม่ตรงตามข้อมูลเดิมให้รายงานขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง การ
ส่งเอกสารต้องตรงเวลาไม่มีการต่อรองเวลาแล้ว

เรื่องที่3 การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพของ อปท. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปประเด็น

1)ได้มีหนังสือแจ้งแนวทางมาก่อนหน้านี้แล้วให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้เข้าระบบและดำเนินการปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

2)กำชับให้ จนท.ผู้รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ภายใน
วันที่ 31 ตุลาคม 2557

3)กรมจะจัดสรรตามจำนวนในระบบสารสนเทศเท่านั้น ไม่อิง
เอกสารที่รายงาน กรณีมีข้อมูลในเอกสารมากกว่าระบบสนเทศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม
2557 กรมจะจัดสรรให้เฉพาะตามข้อมูลในระบบเท่านั้นไม่อิงเอกสาร

4)หากยังไม่ได้รับจัดสรรให้ยืมเงินสะสมไปก่อน

5)เบี้ยผู้พิการยังไม่ขึ้น 600 บาท โปรดอย่าเข้าใจผิด

เรื่องที่4 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้ดำเนินการตามหนังสือที่ มท 0891.3/ว3507 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 และรายละเอียดแนบท้าย

เรื่องที่5 การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.4/ว 1926 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 และเอกสารแนบซึ่งหากยังไม่ได้รับจัดสรรให้ยืมเงินสะสมไปก่อน

เรื่องที่6 แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แนวทาง

1)กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างยังไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากได้มีการจ้างพนักงานจ้างบุคคลใดเกินกว่าระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป ให้พิจารณาดำเนินการจ้างพนักงานจ้างบุคคลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

2)กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนดำเนินการจ้างพนักงานจ้างบุคคลดังกล่าวให้เป็นลักษณะการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาแทนโดยไม่ให้การปลดออกเว้นแต่พนักงานจ้างมีความสมัครใจที่ลาออกเอง

เรื่องที่7แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ให้ดำเนินการตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท0808.2/ว1937 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่องอื่นเพิ่มเติม

1)เงินเบี้ยยังชีพปีนี้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของเงินก้อนนั้น บางตัวอาจไม่พอเพราะการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ผู้บริหารกำชับ จนท. ผู้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลด้วย

2)เน้นย้ำเรื่องการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรให้ดำเนินการทุก อปท.

3)รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ที่รับผิดชอบงานของ อปท. คือรองถาวร กุลโชติ (081-9440505)

ประธาน - ก็จะมีเงินจัดสรรทั่วไปของปี 57 เป็นเงิน 1,081,988.-บาทให้ทางกองช่างเตรียม
ทำโครงการ เดี่ยวจะแจ้งว่าทำอะไร เพราะไม่อยู่ในข้อบัญญัติ เป็นการสร้างพื้นฐาน
โดยการพัฒนาอาชีพวันอย่างเดียวคือการศึกษาดูงาน อย่างอื่นได้หมด สามารถ
ดำเนินการได้เลย โดยที่ข้อบัญญัติไม่มีก็สามารถดำเนินการได้ ส่วนตรงนี้เราก็เตรียม
ดำเนินการ เตรียมหาข้อมูล คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ให้เตรียมหาข้อมูล โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณลองเช็คว่าวิธีการรูปแบบว่าจะดำเนินการอย่างไร

นางกฤติกา ศรีโกตะเพชร - คะ

ประธาน - ไม่มีในข้อบัญญัติ โครงการไม่ต้องมีในข้อบัญญัติก็ทำได้ หลายๆที่เตรียม
ดำเนินการ ผมทราบเรื่องนี้มาก่อนว่าเงินส่วนนี้จะโอนมาประมาณต้นเดือนกันยายน
เดี๋ยวจะเช็คข้อมูลอีกทีว่าแนวทางในการดำเนินการจะอย่างไร ส่วนอื่นมีอะไรอีก
หรือไม่

นายประกาศิต จันทร์หอม - มีเรื่องฝากถึงผู้ที่จะสมัครสอบ คือ คุณครูที่ผ่านคุณสมบัติมี 4 ท่าน อยากให้อ่าน
(ปลัด อบต.) ประกาศให้ดีๆ อยากจะแจ้งทางกองการศึกษาว่าประกาศควรจะแยกออกมา
ต่างหาก ประกาศเฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็มีประกาศเพิ่มเติมจะมีเรื่องอื่น
เข้ามาด้วย การเปลี่ยนแปลงวันจากประกาศเดิม และขอให้เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆ
เพราะจะมีการประเมินก่อน คณะกรรมการประเมินจะประชุมวันที่ 12 พฤศจิกายน
2557 ส่วนการสอบนั้นหลังประชุมคณะกรรมการคัดเลือกก็จะแจ้งอีกครั้ง ก็ให้ท่าน
ติดตามดู ผู้ที่มีสิทธิและสมัครไว้แล้วก็มีในนั้นด้วย จะมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องมี
อะไรบ้าง ผู้ที่มีคุณสมบัติก็ขอให้มาดูประกาศที่บอร์ดของ อบต.และประสานให้คุณ
สมยศ ที่อุปมา ตำแหน่ง พนักงานตักแต่งสวน จัดหาบอร์ดไว้ต่างหาก

นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว - สืบเนื่องจาก ป.อบต.แกใหญ่ พุดเมื่อก็เรื่องประกาศเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ประชุม
(นักวิชาการศึกษา) กับผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อวานนะคะ ท่านก็มาประกาศเพิ่ม ประกาศลงวันนี้ะคะ(วันที่ 5
พฤศจิกายน 2557) ได้เสนอท่านนายก ก็จะมีการเปลี่ยนวันสอบใหม่สาเหตุเพราะ
ท่านประธานไม่ว่าง จากวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557ตามประกาศเดิม เป็นวันที่ 9
ธันวาคม 2557ก็จะมีการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ทั้งวันนะคะ แล้วก็ประกาศ
ผลวันที่ 11 ธันวาคม 2557 จากที่เรามีประกาศรอบแรกก็จะมีประกาศรอบสอง
เพิ่มเติม หลังจากที่คณะกรรมการคัดเลือกได้ประชุม แล้วก็วันที่ 13 พฤศจิกายน
2557 ก็จะมีการประกาศเพิ่มเติมอีกครั้ง อยากให้ผู้เข้าสอบทั้ง 4 ท่านได้ติดตามข่าว
กันนะคะเพราะเป็นสิทธิของท่านและเป็นประโยชน์ของท่าน และเมื่อเข้าได้รับ
โทรศัพท์จาก สมส. นะคะ ท่านสมชาย กระจายศรี ท่านแจ้งว่า ก็จะมี ศพด.ตะคร้อ
(ศพด.ตะคร้อไม่ได้เข้าประชุม)

น.ส.พลอยไพลิน ชูตาลัด - ได้โทรไปแจ้งแล้วคะกับคุณครู อัจฉราภรณ์ สาแก้ว

(ผช.จนท.ธุรการ(กองการศึกษา)

นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว - เพราะว่าวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 นี้ ทาง สมศ. จะเข้ามาตรวจที่ ศพด.

(รก.ผอ. กองการศึกษา) ตะคร้อ 2 วัน ท่านก็ได้แนะนำให้เตรียมตัว แต่วันนี้ ศพด.ตะคร้อไม่ได้มา

ประธาน - อีกเรื่องคือ ผช.จนท.พัสดุ (น.ส.พิลาวรรณ กองทุน) เคยคุยข้อมูลบ้างหรือไม่

น.ส.พิลาวรรณ กองทุน - ทำหน้าที่ ผช.จนท.พัสดุ ทำงานตามคำสั่งที่มอบหมาย มีการช่วยคุยข้อมูลบ้าง

(ผช.จนท.พัสดุ) บางครั้ง

ประธาน - พอทำได้ใช่ไหม

น.ส.พิลาวรรณ กองทุน - ค่ะ

ประธาน - ก็คือต้องเรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิมจะได้ช่วยกันทำงานให้ได้รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม และในหลายๆโครงการมันช้า และต้องช่วยคุณอุทัย หอมนวนล (รักษาการแทน จนท.พัสดุ) ช่วยกัน 2 คน เพราะจุดนี้จะเป็นปลายทางในการเบิกจ่ายของแต่ละโครงการ ก็ต้องช่วยกัน ตอนนี้หลายๆผู้ประกอบการก็มีปัญหา คุณทวิภาภรณ์ จันทินมาธ ใน ส่วนทองเต็นส์ที่ส่งเอกสารมาเอามาให้ผมด้วย ส่วนของแอร์เพ็งเซ็นต์เช็คเมื่อก็เสร็จแล้ว ส่วนของกระจกโค้งรับดำเนินการให้เค้า เค้าโทรมาตามตลอดเลยว่าจะทำยังไง ในส่วนของพัสดุเองที่จะดำเนินการ คำสั่งของคุณอุทัย หอมนวนล มีผลในวันพรุ่งนี้ ให้ คำสั่งออกวันนี้แล้วผมจะเซ็นต์และจะได้รับดำเนินการ และมีอีกอย่างคือคำสั่งแบ่ง งานก็จะมีแบ่งงานกันใหม่ จะยกเลิกคำสั่งแบ่งงานเก่า จะทำให้ถูกต้องตาม ระเบียบทั้งหมด แต่ละคนจะได้ทำงานด้วยความสบายใจ ใครมีอะไรก็คุยรับ

นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว - ขอเพิ่มเติมคือให้ทุกศพด. เตรียมเอกสาร 4 เล่ม ที่ สมศ. จะมาตรวจ คือ 1.แผน

(รก.ผอ. กองการศึกษา) สามปี 2.แผนปฏิบัติการประจำปี สิ่งที่กองการศึกษาได้ประสานที่ให้รายงานไปที่ กรมที่ท่านได้ไปประชุมที่จังหวัด ให้ส่ง อาร์อีเอ นะคะ สำเนาที่เราให้ส่ง สมศ. ให้ ท่านถ่ายสำเนาไว้ด้วย และถ่ายที่กองการศึกษาด้วย 1 ชุด เพราะว่า สมศ. ท่านจะ มาดูสำเนานี้ด้วย

ประธาน - สุดท้ายก็คือจะแจ้งเรื่องการปรับภูมิทัศน์ใหม่ใน อบต.แกใหญ่ เอาตอนบ่ายของ วันศุกร์เลย ในวันเสาร์จะได้ไม่ต้องมา ช่วยกันจะได้ง่าย

นางสุมาลัย แถบทอง - สืบเนื่องจากที่นักวิชาการศึกษาพูด(นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว)ก็เลยนึกได้ คือการ (จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ) ทำแผนสามปีของศูนย์เด็กตอนนี้ท่านเริ่มทำได้แล้วนะคะของปี 2559-2561 ทำเสร็จ แล้วก็จะมีที่ว่าแผน 5 ฉบับใหม่จะ ทำเสร็จแล้วก็ส่งไปที่กองการศึกษา แล้วทาง กองการศึกษาก็จะทำของของอีกทีนะคะ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธาน

- กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.